

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางลำพูล อินทรศรี	ประธานสภา		
๒	นางเพลินจิต แสงสุข	รองประธานสภา		
๓	นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่	เลขานุการสภา		
๔	นางวิลาวัลย์ มั่นคง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑		
๕	นายฉลาม สุภาพันธ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓		
๖	นางสาวสถาพร อินไชยา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔		
๗	นางปราณี เพชรพา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕		
๘	นายสง่า วรอินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖		
๙	นายนนต์ชัย สืบพา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗		
๑๐	นายบุญส่ง นันทา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘		
๑๑	นางมณีวรรณ อินทวงศ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙		
๑๒	นางบวร ยางธิสาร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑		
๑๓	นายสังคม เศษฐานัน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒		
๑๔	นายประสงค์ ศรีเรือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓		

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจตุพร สุวิธ	นายก อบต.		
๒	นายทองแดง สืบพา	รองนายก อบต.		
๓	นายวิชาญ นันทา	รองนายก อบต.		
๔				
๕				
๖				

หัวข้อและรายละเอียดการประชุม

เมื่อสมาชิกสภาฯครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร พิจารณาสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ เสนอการกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดเป็น ๔ สมัย ดังนี้
- สมัยสามัญที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
- สมัยสามัญที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
- สมัยสามัญที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗
- สมัยสามัญที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสังคม เศษฐานัน สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดงานลอยกระทงที่ผ่านมา และหากเป็นไปได้อยากให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานให้กว้างขวางกว่านี้ เช่น กุดปลาแดก

นายก อบต. เรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต้องรอให้เจ้าของโครงการจัดทำเสนอผ่านมาถึงนายก จึงจะสามารถนำมาแจ้งกับท่านสมาชิกได้ ซึ่งงานพืงผ่านไปเพียงวันเดียว หากผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเรียบร้อยจะนำมาแจ้งในที่ประชุมต่อไป สำหรับเรื่องการเปลี่ยนสถานที่จัดงานผมก็เห็นด้วย แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ต้องพิจารณากันอีกครั้ง

นายสง่า วรอินทร์ ในการจัดงานครั้งนี้มีข้อสังเกตที่ควรปรับปรุงคือเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ยังไม่เพียงพอ ผ่ากไว้ในการจัดงานปีต่อไปให้พิจารณาแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย

นางเพลินจิต แสงสุข สอบถามงบประมาณแซมบึงประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการไปบ้างหรือยัง

นายก อบต. กองช่างกำลังดำเนินการสำรวจ ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง ตอนนี้ได้รับการประสานงาน จาก อบจ.ว่าจะมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจมาดำเนินโครงการ

ในเขตตำบลชุมภูพร ๘ ล้านบาท และคิดว่าจะเสนอโครงการฯ ๙ และหมู่ที่ ๖ อยากให้เสนอโครงการเดียวให้เสร็จเรียบร้อยไปเลย คือเส้นทางที่ ๖ เพราะถนนเส้นนี้ชำรุดมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตมาแล้ว

นายฉลาม สุภาพันธุ์
นายสง่า วรอินทร์

นายก อบต.
ประธานสภาฯ

เสนอเส้นบ้านนายสนทยาหมู่ที่ ๓ ไปโนนป่าดู่ หมู่ที่ ๑๐
ฝากพิจารณาเส้นหลักโคกสำราญ-โนนม่วง เพราะชำรุดมาก และเส้นโนนไทยประสิทธิ์-ห้วยบ้าน
และหากจะพิจารณาเสนอเส้นใด ก็อยากให้ท่านนายกแจ้งให้สมาชิกได้ออกไปดูด้วย
และขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องการขอเปิดทางน้ำกับท่านผู้ใหญ่สุณีย์ที่ได้แจ้งในการประชุม
ครั้งก่อนว่าท่านได้อนุญาตให้เปิดทางน้ำในบริเวณพื้นที่ท่านได้ ได้รับการประสานจากท่าน
นายกกว่า ท่านได้แจ้งผ่านท่านนายกกว่าไม่อนุญาตให้ขุดเปิดทางน้ำแล้ว จึงแจ้งสภาฯทราบ
เรื่องการขอขบในการทำถนนที่ท่านสง่าพูด ขอออกไปตรวจสอบก่อนแล้วจะแจ้งอีกครั้ง
สั่งปิดสมัยประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสง่า วรอินทร์)

(นายสังคม เศษฐานัน)

(นางสาวสถาพร อินไชยา)